



บทที่ 481

ปลาที่ว่ายน้ำลึก

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเปรียบเทียบการสวดภาวนาเป็นเสมือนการว่ายน้ำของปลาว่า ผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำเปรียบเสมือนปลาที่ว่ายน้ำได้ลึก ลูกก็มาคิดต่อว่า ในภาษาไทยของเราก็มีคำพังเพยเกี่ยวกับเรื่องน้ำลึกน้ำตื้นที่ว่า “ตายน้ำตื้น” แม้คนเขียนเรื่องปลาว่ายน้ำลึกจะไม่ทราบถึงคำพังเพยภาษาไทยนี้ แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกๆ ก็น่าจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกันบ้าง

ลูกเองก็สวดภาวนา สวดส่ายประจำมา 27 ปี ตั้งแต่ได้มาเป็นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์ ควบคู่กับการสวดส่ายประจำ ลูกก็ประกาศข่าวดีของพระเจ้ามาตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา และลูกก็ค้นพบว่า การประกาศข่าวดีก็เช่นเดียวกัน หากเราถ่อมตนลงและขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์โดยการเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิต ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เราจะรู้สึกเป็นเหมือนปลาที่สามารถว่ายในน้ำลึกได้ การเป็นพยาน การประกาศข่าวดีจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำโดยอัตโนมัติ เหมือนการหายใจเข้า หายใจออกในชีวิตประจำวันของเรา และเมื่อพระเจ้าทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงในการเป็นพยานประกาศข่าวดีของเรา พระองค์ก็จะทรงใช้เรามากมายขึ้น ทำให้เราเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ลึกมากยิ่งขึ้น ขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว

เมื่อปลายสัปดาห์กลางเดือนก.ย.2023 ที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ดูแลด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมฯ ได้จัดทริปไปจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ สมาชิกของคณะกรรมการนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่เกษียณแล้ว และนับถือศาสนาหลักของประเทศไทยทั้งหมด และประธานฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสนาอื่นเป็นที่ปรึกษาที่ติดมติดัด ลูกเองถือว่าเป็นผู้แทนของศาสนาคริสต์คนเดียวแทนคริสต์ทุกนิกาย

ในรถบัสคันที่ลูกนั่งมีสมาชิกทั้งหมด 8 ท่าน รวมลูกด้วย เนื่องจากตามโปรแกรม เราต้องนั่งรถจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นเวลาถึง 3 วัน สมาชิกในรถบัสคันเดียวกันจึงมีโอกาสนั่งคุยกันและมีความรู้ ความรู้ ความคิดเห็นกันมากมายและด้วยคณะกรรมการนี้คือ คณะที่ดูแลเรื่องศาสนา จริยธรรม ฯลฯ หัวข้อหลักที่เราคุยและถกกันส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของศาสนา

และทั้งคันรถมีลูกคนเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์และสำหรับข้าราชการผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ศาสนาคริสต์คือสิ่งที่ เป็น alien สำหรับท่าน

คำถามแรกเลย คริสต์ดั่งค์และคริสเตียนต่างกันอย่างไร

ลูกก็ต้องอธิบายให้ฟังถึงที่มาของศาสนาคริสต์ตั้งแต่ก่อนและหลังพระเยซูเจ้าทรงลงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อไถ่บาป มนุษย์ ...และจน 500 กว่าปีก่อนที่มีพระสงฆ์คาทอลิกชื่อมาร์ติน ลูเธอร์ ไม่พอใจในการปกครองของพระศาสนจักร ... ที่มาของคำว่า Protestant คือ ผู้ประท้วง

แล้วก็มีผู้ถามต่อว่า แล้ว Church of England ละ ลูกก็อธิบายถึงประวัติศาสตร์ ตอนที่ King Henry VIII ต้องการหย่าพระราชินี ซึ่งทำไม่ได้ตามหลักศาสนาของเราและในสมัยนั้น พระสันตะปาปาทรงมีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายในยุโรป



King Henry VIII จึงทรงตัดความสัมพันธ์กับพระสันตะปาปาและสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำศาสนาในประเทศของตน จึงเป็นที่มาของนิกาย Church of England

โอ้โฮ! เล่าประวัติศาสตร์ยาวเหยียดเลย

คำถามต่อไปคือ “จุดอะไรที่ทำให้ลูกคิดว่า ลูกต้องเปลี่ยนศาสนา?” ลูกตอบทันทีเลยว่า “จุดที่พี่ทราบว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้แล้ว” ยาวเลย

มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปกับภรรยาและเป็นผู้เจียบขริม ไม่ค่อยพูดมาก ถึงตอนนี้ท่านถามลูกว่า การเป็นคริสต์ต้องปฏิบัติตนอย่างไร ลูกตอบว่า ลูกจะพูดถึงตัวเองว่าปฏิบัติตนอย่างไร จะไปตอบแทนคริสตชนทุกคนคงไม่ได้

ทุกๆ วัน ลูกจะสวดภาวนา 4 ครั้งคือ ตื่นนอน ก่อนลงไปรับประทานอาหารเช้า จะเข้าห้องพระที่ลูกเรียกว่า My Little Chapel สวดภาวนาสั้นๆ ราว 15 นาที ขอพรพระเจ้าในการดำรงชีวิต ตอนเย็นจะสวดสายประคำ 1 สาย ช่วงมีแดดโดยการเดินรอบบ้าน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สวดภาวนาอธิษฐานไป ออกกำลังกายไป หากวันไหนไม่มีเวลาจริงๆ จะทบไว้ และจะสวดสายประคำจนครบ 365 หรือ 366 สายก่อนสิ้นปี ก่อนนอนลูกจะเข้าห้อง My Little Chapel อีกครั้งหนึ่งและก่อนขึ้นเตียงเพื่อนอน ลูกจะมีบทสวดถวายแด่พระเยซูสั้นๆ อีกบทหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นกิจวัตรประจำวันมา 27 ปีแล้ว

ท่านพี่เสร็จ หันไปพูดกับภรรยาว่า “พี่เขาย้ำเพื่อบุณคนเช่นนี้ ตามหลักศาสนาของเราเรียกว่า ...” จากนั้น ท่านไม่เจียบขริมอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อท่านทราบว่าลูกศึกษาพระคัมภีร์และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

“คนไทยส่วนใหญ่ใจบุญ ชอบทำทาน เพื่อตัวเองจะได้บุญ แต่คนที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาตนเองจริงๆ จะต้องปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระศาสดา เช่นนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้”

ท่านบอกว่าท่านเองศึกษาพระไตรปิฎกและหาผู้ที่คุยกันลึกซึ้งในด้านหลักธรรมจริงๆ ยากมาก และท่านพูดต่อว่า ผู้ที่เข้าใจและเข้าใจได้ลึกซึ้งในหลักศาสนาแล้ว จะเป็นคนใจกว้าง ไม่เปรียบเทียบศาสนา ไม่อวดว่าศาสนาของตนดีกว่าของคนอื่น ลูกพูดต่อว่าประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกคือ พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นผู้ที่เน้นเรื่องศาสนสัมพันธ์ พระองค์ทรงให้เกียรติและรับพี่น้องต่างศาสนาเป็นพี่น้องกัน ...

ปรากฏว่าท่านปรารถนาว่า น่าอัศจรรย์มากที่คุยกับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ท่านนี้ สามารถเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมของศาสนาซึ่งกันและกันได้ลึกซึ้งกว่ากับใครๆ ในศาสนาเดียวกับท่าน ซึ่งมีมากมายในสังคมไทยเสียอีก

จากนั้นเราสามคนคือ ท่านและภรรยา และลูกจะนั่งติดกันที่โต๊ะอาหาร และคุยเรื่องหลักธรรมของทั้งสองศาสนาให้ซึ่งกันและกัน พี่ ภรรยาท่านได้ขอให้ลูกส่งหนังสือที่เขาเคลื่อนได้ให้เธออ่าน ซึ่งลูกจัดการเรียบร้อยแล้วและได้รับคำตอบมาว่าชอบมาก จะขอส่งต่อให้มารดาและน้องสาวอ่านต่อ พร้อมทั้งไฮไลท์พระวาจาบทต่างๆ ในหนังสือว่ามีประโยชน์มาก แม้กับครอบครัวเขาซึ่งไม่ใช่เป็นคริสต์ก็ตาม

ล่าสุด ทั้งสองท่านนี้กำลังขออนุญาตมาบ้านลูกเพื่อมาคุยเรื่องหลักธรรมของทั้งสองศาสนาต่อ คนหนึ่งจะหยิบยกพระวาจาจากพระคัมภีร์ อีกคนหนึ่งจะยกหลักพระธรรมจากพระไตรปิฎก!!!

ขอพระเจ้าทรงได้รับการสรรเสริญอย่างสูงสุดจากชีวิตของลูกยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

“เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ ...” ลูคา 7:9

อาแมน

ลูกขอพร: อดทนนะ

www.moving-themountain.com

